

ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ QUY KỲ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /BC-UBND

Quy Kỳ, ngày tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả việc thực hiện công tác dân vận tháng 4; phương hướng nhiệm vụ tháng 5/2024

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2024;

Ủy ban nhân dân xã Quy Kỳ báo cáo kết quả việc thực hiện công tác dân vận tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2024, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ CÔNG TÁC DÂN VẬN THÁNG 3/2024

1. Tình hình nhân dân

- Tình hình chung: Quy Kỳ cách trung tâm huyện 7,5 km theo tỉnh lộ 254 (Quốc lộ 3C) với diện tích tự nhiên 5.601,76 ha, xã có 12 xóm, 4.882 nhân khẩu với 11 dân tộc anh em chung sống đoàn kết trong đó dân tộc thiểu số chiếm trên 80%. Đời sống của Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn với phần lớn Nhân dân sống chủ yếu bằng sản xuất nông - lâm nghiệp. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều còn cao 9,91%.

- Một số vấn đề nhân dân quan tâm: Tháng 4/2024 tình hình chính trị, kinh tế - xã hội trên địa bàn ổn định. Đời sống tinh thần của người dân được quan tâm chăm lo cải thiện không ngừng. Công tác xóa đói, giảm nghèo, giải quyết việc làm, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện hiệu quả. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

- Những kiến nghị đề xuất từ nhân dân: Không có

2. Kết quả tham mưu cho cấp ủy

UBND xã tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Quy Kỳ năm 2024; lãnh đạo UBND xã thực hiện tiếp công dân theo lịch định kỳ. Tuy nhiên trong tháng không có công dân đến để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo lịch.

Đối với việc giao ban về công tác dân vận với chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội về tình hình nhân dân và công tác dân vận được tổ chức kết hợp với giao ban thường kỳ của khối chính quyền và của khối MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đảng ủy, Chính quyền địa phương luôn sát sao, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của UBMTTQ Việt Nam và các tổ chức

chính trị - xã hội đối với hoạt động của Đảng, Chính quyền, của cán bộ, đảng viên ở cơ quan và địa phương.

3. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo về công tác dân vận

UBND xã chỉ đạo, đôn đốc các xóm trên địa bàn tổ chức triển khai, thực hiện kế hoạch công tác dân vận của cơ quan nhà nước năm 2024 đến nhân dân.

4. Kết quả thực hiện công tác dân vận

a) Công tác dân vận gắn với công tác cải cách hành chính

UBND xã tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính; công tác rà soát, đánh giá thủ tục hành chính luôn được công chức được giao phụ trách đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện thường xuyên; cập nhật các thông tin theo quy định, quy trình về các TTHC trên Trang Thông tin điện tử xã nhằm cung cấp thông tin, công khai các TTHC đến người dân.

Tiếp tục thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, tạo thuận lợi cho công dân được giám sát hoạt động của cơ quan, cán bộ, công chức như công khai về hoạt động xây dựng, ban hành văn bản pháp luật của UBND xã; lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; lĩnh vực quản lý đất đai; lĩnh vực tài chính công, mua sắm công; công khai, minh bạch thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã đối với người dân, doanh nghiệp...

Tiếp tục thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả xã và trên trang Thông tin điện tử của xã đầy đủ và kịp thời cập nhật thông tin về các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã.

Thường xuyên quán triệt nghiêm túc việc chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thái Nguyên; Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 21/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Định Hóa về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Định Hóa; thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, công chức trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, hành chính, văn hóa công sở và sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc; thực hiện báo cáo định kỳ, đầy đủ và đảm bảo đúng thời gian quy định.

Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông được thực hiện nghiêm túc. Tổng số hồ sơ thủ tục hành chính tính từ ngày 10/3/2024 - 10/4/2024 xã tiếp nhận tiếp nhận và giải quyết tổng số TTHC là 139 hồ sơ (*số hồ sơ giải quyết trước hạn 112 hồ sơ; số hồ sơ giải quyết đúng hạn 24 hồ sơ; chưa tới hạn 03 hồ sơ*).

Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước tiếp tục được thực hiện có hiệu quả; các trang thiết bị làm việc

luôn được đầu tư, mua sắm để phục vụ tốt cho công tác chuyên môn của cán bộ, công chức; việc ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh có sự chuyển biến tích cực; hoạt động của trang thông tin điện tử xã ngày càng hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện chính quyền điện tử, chuyên đổi số, xây dựng đô thị thông minh và hoàn thành các nhiệm vụ tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2025.

b) Việc thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan

UBND xã tiếp tục chỉ đạo, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo Nghị định. Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân để giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước tại cơ quan và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cán bộ, công chức. Xây dựng quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan; chỉ đạo thực hiện dân chủ trong quan hệ giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan đặc biệt liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính nói riêng và cải cách thủ tục hành chính nói chung tại cơ quan luôn được đổi mới, lấy người dân, tổ chức, doanh nghiệp làm trọng tâm, không có tình trạng cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu xảy ra.

Tiếp tục thực hiện việc công khai để nhân dân biết, dân bàn, dân quyết định, dân giám sát, dân kiểm tra. Phát huy tốt vị trí, vai trò của các Tổ hòa giải, Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng để cùng phối hợp trực tiếp tuyên truyền, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, hòa giải kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp trong nhân dân.

c) Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

**** Công tác tiếp công dân***

Công tác tiếp công dân luôn được UBND xã chú trọng, xem đây là một việc làm hết sức cần thiết để nắm vững những tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị, phản ánh của người dân để địa phương điều hành và quản lý nhà nước được tốt hơn. Trong tháng lãnh đạo UBND xã thực hiện tiếp công dân theo lịch, tuy nhiên không có công dân đến để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

**** Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh***

Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo luôn được quan tâm thực hiện tốt. Trong tháng không có đơn thư của công dân.

e) Phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, gắn với thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng xây dựng nông thôn mới”; vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp

luật của Nhà nước; thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, do đó đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

5. Kết quả thực hiện công tác dân vận của Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội

UBMTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác dân vận tại địa phương, đặc biệt phối hợp tổ chức, chỉ đạo các xóm, các Ban công tác mặt trận xóm tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; tham gia thực hiện các chương trình xây dựng NTM.

6. Kết quả công tác dân vận đồng bào dân tộc thiểu số; đồng bào theo tôn giáo

Công tác dân vận luôn được Đảng ủy, chính quyền xã quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt, cùng với sự vào cuộc của Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội xã nên trong những năm qua và trong tháng đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất, cùng nhau bảo vệ, gìn giữ và phát huy những giá trị, bản sắc văn hóa của dân tộc nói riêng và giá trị văn hóa của địa phương nói chung.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thường xuyên nhận được sự chỉ đạo của UBND huyện, phòng Nội vụ huyện Định Hóa; sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy; sự phối kết hợp chặt chẽ của Ủy ban MTTQ và các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội xã trong thực hiện công tác dân vận tại địa phương.

Tập thể lãnh đạo xã luôn đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm trong công việc, có sự phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ.

Cán bộ, công chức có ý thức cao; có sự phối kết hợp chặt chẽ trong công tác chuyên môn; nghiêm chỉnh chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính và công tác dân vận chính quyền.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 5/2024

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch công tác dân vận của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã năm 2024.

2. Tiếp tục phát huy vai trò của người đứng đầu trong việc tổ chức học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động và quần chúng nhân dân đối với công tác dân vận chính quyền trong cơ quan hành chính nhà nước.

3. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết

quả; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, công khai minh bạch các thủ tục hành chính và hoạt động của cơ quan.

4. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 20/4/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận tháng 4 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 5/2024 của UBND xã Quy Kỳ./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;
- Lưu: VP./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Hoàng Từ Diễn

